

กรมป่าไม้สืบทางลับรุกป่าสุราษฎร์

กรณี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวจริงนั้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ส่งภาพถ่ายทางอากาศรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ว่าพื้นที่ที่มีปัญหานั้นเป็นการบุกรุกพื้นที่เมื่อใด ภาพถ่ายทางอากาศจะโกหกใครไม่ได้ และจะบอกได้ทันทีว่า การบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นการบุกรุกเมื่อใด ตนให้ตรวจสอบว่า 1.บุกรุกก่อนหรือหลังประกาศคณะรัฐมนตรี (ครม.) 30 มิถุนายน 2541 และ 2.บุกรุกก่อน หรือหลังปี 2557 หากบุกรุกหลังปี 2557 หรือว่าเป็นการบุกรุกป่าที่ออกจากรากเพราะเป็นการขีดคำสั่ง คสช.ที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ทั้งการบุกเก่า และบุกใหม่ผสมกัน บุกเก่า คือ ไปบุกแล้วปลูกยางพาราแทน เมื่อยางหมดอายุก็เข้าไปตัดยางทิ้ง แต่เรื่องนี้ก็ตรวจสอบได้ไม่ยากเวลานี้มีเจ้าหน้าที่แฝงตัวลงไปในพื้นที่แล้ว

นายอรรถพล กล่าวว่ หลังจากมีการยื่นภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ ที่ถูกบุกรุกแล้ว ทางสจป 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้สรุปข้อมูลทั้งหมด 9 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุก 125-1-72 ไร่เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนยางเก่าก่อนปี 2545 จำนวน 17-1-49 ไร่ เป็นพื้นที่บุกรุกหลังปี 2545 ก่อนปี 2557 จำนวน 96-0-92 ไร่ และบุกรุกหลังปี 2557 จำนวน 10-3-31

ไร่ ทั้งหมดต้องมาคัดกรองการบุกรุกพื้นที่แต่ละช่วงเวลา เช่น การบุกรุกระหว่างปี 2545-2557 ผู้บุกรุกเข้าข่ายเป็นนายทุนหรือไม่ แต่การบุกรุกหลังปี 2557 มี 10 กว่าไร่ นั้น มีความผิดแน่ๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดนั้น ทางหัวหน้าหน่วยพื้นที่รับผิดชอบเรื่องนี้ และถูกคำสั่งย้ายชี้แจงต่อนายจรัล ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 จ.สุราษฎร์ธานี ว่า เรื่องนี้ตนเองไม่มีความผิด และไม่เกี่ยวข้องใดๆ หากยังยืนยันจะย้ายตนเองก็จะลาออก นายอรรถพลได้ยืนยันคำสั่งว่า จะต้องย้ายและตั้งคณะกรรมการสอบโดยความผิดที่เห็นชัดในขณะนี้คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

นายจรัล ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเพื่อแยกข้อมูลจำนวนพื้นที่การบุกรุกเดิมตั้งแต่ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิ.ย.2541 กับหลังจากมีคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ว่ามีจำนวนการบุกรุกเท่าไร เพื่อรายงานต่อกรมป่าไม้ การตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าว ได้ตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการตามคดีอาญาทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดำเนินการจริงจึงตลอดมา ไม่มีละเว้น รวมทั้งพื้นที่มีการบุกรุกปลูกยางพารา ได้ดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสินตามกฎหมายเด็ดขาด